

# TRANSPORT JOURNAL

หนังสือพิมพ์ ทรานสปอร์ต เจอร์นัล

หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ประจำวงการคมนาคม ที่มีผู้อ่านมากที่สุด

เจาะลึกโลจิสติกส์ ไอที พลังงาน ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ การค้า ประกัน ยานยนต์

ปีที่ 15 ฉบับที่ 670 : วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555 (หน้า A5)



สวัสดีค่ะ พบกับแควดวงพณิชยนาวิประจำหนังสือพิมพ์ TRANSPORT เริ่มที่ พล.ต.ท.ชัชจร กุลติลกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะกำกับดูแลกรมเจ้าท่า ทำหน้าที่ อธิบดีชาวของอธิบดีกรมเจ้าท่าคนใหม่ ภายหลังจากที่ ถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ อธิบดีกรมเจ้าท่า เกษียณอายุราชการไป เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา ปัจจุบันยังไม่สามารถหาอธิบดีคนใหม่ โดยได้ตั้ง ร.ต.ปรีชา เพ็ชรวงษ์ รองอธิบดีด้านความปลอดภัย ให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า อย่างไรก็ตาม คาดว่า

คณะกรรมการที่ดูแลเรื่องการคัดสรรอธิบดีกรมเจ้าท่า จะสามารถดำเนินการ และได้รายชื่ออธิบดีกรมเจ้าท่าคนใหม่ ภายใน 15 วัน สำหรับเรื่องนี้ ท่านรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญมาก โดยได้ติดตามเรื่องอธิบดีกรมเจ้าท่าคนใหม่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องของโครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า อาจขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานได้...ส่วนแคนดิเดต จับตาคนไหน ไม่ว่าจะ เป็นรองอธิบดีทั้ง 3 คน ไล่เรียงอาวุโส ตั้งแต่ ร.ต.ปรีชา ที่จะเกษียณในอีก 4 เดือนนี้ พงษ์วรรณ จารุเดชา อายุราชการเหลืออีก 1 ปี, ณัฐ จับใจ ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้ง) แต่ งานนี้อ่ายังมีอีก 2 ราย คือ ศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และ ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้ตรวจราชการ ซึ่งเป็นผู้ที่ชำนาญเรื่องโลจิสติกส์ และ

ขนส่งทางน้ำเป็นอย่างดี งานนี้มีลุ้น !! มาที่กิจกรรมดีๆ ของท่าเรือประจวบ ชัยภัทร เชมมาภิรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด



พล.ต.ท.ชัชจร กุลติลกร



ชัยภัทร เชมมาภิรักษ์

นำพนักงานบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC) เข้าร่วมกิจกรรม CSR ร่วมปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นต้นโกงกางจำนวนกว่า 500

ต้น ภายใต้โครงการ “ปลูกป่าชายเลนคืนสู่สังคม ปลูกคืนให้ชุมชนที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๕๕ ซึ่งในปัจจุบันป่าชายเลนมีสภาพเสื่อมโทรม และลดน้อยลงไปมาก ทางบริษัทจึงได้มีนโยบาย และแนวความคิดที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยนำกิจกรรม CSR ที่ทางบริษัทได้ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับสังคม และชุมชนเพื่อความยั่งยืน จึงได้ผลักดันโครงการต่างๆ ในรูปแบบของกิจกรรม CSR เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อองค์กรที่มีต่อสังคม เพื่อให้เห็นว่า



บริษัทดำเนินธุรกิจ และตอบแทนสู่สังคม เพราะเราต้องอยู่ร่วมกับสังคมตลอดไป ทั้งท้ายที่ กรมเจ้าท่า จัดประชุมสัมมนาฯรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้ และการออกไปประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ ห้องภัตตาคาร 3 ชั้น 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ...พบกับท่า โดยกองมาตรฐานคนประจำเรือ จัด

ประชุมสัมมนาฯรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้ และการออกไปประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ ห้องภัตตาคาร 3 ชั้น 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ...พบกับท่า โดยกองมาตรฐานคนประจำเรือ จัด